



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรทุกตำแหน่ง เข้ารับการสอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่สอบดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

วัน เวลาสอบ	ตำแหน่ง / วิชาสอบ	สถานที่สอบ
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.	ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)	ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

วัน เวลาสอบ	ตำแหน่ง / วิชาสอบ	สถานที่สอบ
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.	ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)	ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)

วัน เวลาสอบ	ตำแหน่ง / วิชาสอบ	สถานที่สอบ
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)	ณ องค์การ บริหารส่วนตำบล ลาดบัวขาว

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

วัน เวลาสอบ	ตำแหน่ง / วิชาสอบ	สถานที่สอบ
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)	ณ องค์การ บริหารส่วนตำบล ลาดบัวขาว
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)	

๒. หลักเกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ภาคที่สรรหา ทั้งภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง หากคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาคะแนนการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นผู้ที่ได้สอบได้อยู่ลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง อยู่ลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ลำดับสูงกว่า

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร

ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการเลือกสรร ดังต่อไปนี้โดยเคร่งครัด

๓.๑ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบตามที่กำหนดไว้

๓.๒ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

๓.๒.๑ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมกระโปรงหรือกางเกงทรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงทรงสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๓.๒.๒ ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง และบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ไปในวันสอบเพื่อแสดงตน หากไม่มีบัตรดังกล่าวกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้

๓.๒.๓ ผู้เข้าสอบต้องมาก่อนเวลา ๓๐ นาที หากเลยเวลาเข้าห้องสอบ เกิน ๑๕ นาที ถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่ง

๓.๒.๔ ห้ามนำหนังสือ ตำรา หรือเอกสารอื่นใด เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบ

ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบ และวิธีการสรรหาและเลือกสรรนี้ หรือทุจริตหรือพยายามทุจริตในการสอบ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร จะสั่งให้ได้รับการพิจารณาโทษในสถานหนัก และหากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ หรือปรากฏภายหลังว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครถือว่าผู้รับการสรรหาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้อันตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายฉัตรมงคล ประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว